

① Thuế cư trú là gì?

Nếu bạn sinh sống tại Nhật, và có một khoản thu nhập nhất định, bên cạnh Thuế thu nhập đối với đất nước Nhật Bản, bạn sẽ phải đóng Thuế cư trú tại chính quyền địa phương mà bạn đang sinh sống (nếu là 23 quận ở Tokyo, sẽ có Thuế đô thị và Thuế quận đặc biệt).

② Người phải đóng Thuế đô thị và Thuế quận đặc biệt tại quận Toshima (Người có nghĩa vụ nộp thuế)

Người phải đóng Thuế đô thị và Thuế quận đặc biệt tại quận Toshima là những người đang sinh sống tại quận Toshima tính tại thời điểm ngày 1 tháng 1 của năm đó. Nếu chuyển ra khỏi quận Toshima giữa chừng trong năm phải đóng thuế, hoặc xuất cảnh khỏi Nhật Bản, bạn vẫn cần phải đóng Thuế đô thị và Thuế quận đặc biệt của 1 năm. Người không còn sinh sống tại Nhật Bản vẫn có nghĩa vụ kê khai thuế với người quản lý thuế và đóng thuế để hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế.

③ Cách tính và đóng Thuế quận, Thuế đô thị

Số tiền phải đóng thuế được quyết định dựa trên thu nhập của năm trước đó. Có hai phương thức đóng Thuế đô thị và Thuế quận đặc biệt là trung thu thông thường và trung thu đặc biệt. Trung thu thông thường là phương thức tự bản thân đi đóng thuế, 1 năm 4 lần (Thời hạn đóng thuế do pháp luật quy định là cuối tháng 6, cuối tháng 8, cuối tháng 10 và cuối tháng 1 năm sau, nếu ngày tương ứng rơi vào thứ 7, chủ nhật hay ngày lễ thì sẽ đóng vào ngày thường kế tiếp), đóng qua biên lai thuế và chuyển khoản ngân hàng. Người dân có thể đến đóng thuế tại các cơ quan tài chính được đăng trên mặt sau biên lai thuế, và còn có thể đóng thuế ở các cửa hàng tiện lợi (Tuy nhiên, chỉ áp dụng cho biên lai thuế có mức tiền đóng từ 300.000 yên trở xuống).

Mặt khác, trung thu đặc biệt là phương thức khấu trừ trực tiếp từ tiền lương, khấu trừ vào tiền lương mỗi tháng từ tháng 6 năm đó đến tháng 5 năm sau.

④ Giấy chứng nhận nộp thuế, giấy chứng nhận thuế (miễn thuế)

Giấy chứng nhận nộp thuế đối với Thuế đô thị và Thuế quận đặc biệt là chứng nhận khoản tiền thu nhập, khoản thuế và khoản nộp thuế vào mỗi năm (có tính phí). Tuy nhiên, nếu được miễn thuế thì sẽ không phát hành giấy chứng nhận nộp thuế. Giấy chứng nhận thuế (miễn thuế) là chứng nhận khoản tiền thu nhập và khoản thuế vào mỗi năm (có tính phí). Người dân có thể cần đến giấy chứng nhận nộp thuế khi gia hạn visa, v.v...

⑤ Trường hợp không đóng thuế (quy tắc xử phạt)

Trường hợp không đóng thuế trong thời hạn nộp thuế do pháp luật quy định, người dân sẽ phải trả lệ phí quá hạn từ ngày hôm sau ngày kết thúc kỳ hạn đóng thuế đến ngày đóng thuế đầy đủ. Ngoài ra, nếu nhận được giấy nhắc đóng thuế và giấy cảnh cáo mà vẫn không đóng thuế, thì sau khi trải qua quá trình điều tra tài sản như điều tra nơi làm việc, v.v..., người dân có thể bị tịch thu tiền gửi tiết kiệm và tiền lương, v.v...

⑥ Trường hợp có khó khăn khi đóng thuế

Nếu có khó khăn khi đóng thuế, chẳng hạn như gặp khó khăn về chi phí sinh hoạt, v.v..., vui lòng đến Bộ phận điều phối 1 và 2 của Phòng thuế vụ để được tư vấn.

<Liên hệ giải đáp thắc mắc> Phòng Thuế vụ

Vấn đề liên quan đến thuế: 03-4566-2354 2355

Vấn đề liên quan đến chứng nhận: 03-4566-2352

Vấn đề liên quan đến nộp thuế: 03-4566-2362